



Title :	6 ปี มหาวิทยาลัย 'แม่ฟ้าหลวง' บนเส้นทางการศึกษาเน้นที่คุณภาพสู่สากล
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	นครเชียงใหม่
Date :	1-10 ตุลาคม 2547 หน้า 2

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” จังหวัด เชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ แห่งที่ 24 ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีความมุ่งหมายให้เป็น อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมี พระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อชาวจังหวัดเชียงราย และ พสกนิกรทั่วประเทศ ทั้งยังมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็น สถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศ และในอนุภาค ลุ่มน้ำโขง เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2542 ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ ทั้งหมด แต่ด้วยความมุ่งมั่นจัดการศึกษาที่เปี่ยมด้วย



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

คุณภาพ ทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้รับการกล่าวขานสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในเวลาอันรวดเร็ว

ปัจจุบันมีนักเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคสมัครเข้าเรียน ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้มากขึ้น ซึ่งการเปิดรับ มี 2 ระบบ คือ รับตรง โดยให้โควตานักเรียนใน เขตภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด และโครงการพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่มีทักษะความสามารถพิเศษในด้าน ต่างๆ และ ระบบที่สอง รับจากการสอบเอนทรานซ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติและ ประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาด้าน การศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาทาง ด้าน กายภาพอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว จน สามารถขยายสาขาวิชาในสำนักวิชา ต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันมี สำนักวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี รวม 6 สำนักวิชา คือ สำนักวิชา ศิลปศึกษา เปิดสอนสาขาวิชาภาษา อังกฤษ และภาษาจีนธุรกิจ, สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ, สำนักวิชาการจัดการ

เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว, สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และ สารสนเทศ, สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขา วิชาเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และบรรจุภัณฑ์ และ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำหรับ ระดับปริญญาโท เปิดสอนใน สำนักวิชาวิทยา ศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก, สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา, สำนักวิชาการจัดการ เปิดสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส่วน ระดับปริญญาเอก เปิดสอนในสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุศาสตร์ ในสังกัดสำนักวิชา วิทยาศาสตร์ ทุกระดับได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ด้านอาจารย์ผู้สอน ใช้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและเอก และอาจารย์พิเศษทั้งหมด รวม 200 คน และขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอกในต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ และประสบการณ์ ทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ

นักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นสากลอย่างแท้จริง

จุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดการ ศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือ การใช้ ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มข้น โดยจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้อง สมุดที่ทันสมัย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ห้อง พิภพปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนออกไปสู่ ตลาดแรงงานในระดับสากล

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต บัณฑิตให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ขณะนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถผลิตบัณฑิตออกไปสู่ ตลาดอาชีพแล้ว รวม 2 รุ่น จำนวน 3,500 คน โดย บัณฑิตรุ่นแรกได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรง

